

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Đối với ông Mai Anh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tân;
ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị
và Môi trường phường An Tân, thị xã An Khê

Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND về thụ lý tố cáo đối với ông Mai Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường An Tân; ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường phường An Tân.

Căn cứ nội dung tố cáo; giải trình của người bị tố cáo; kết quả xác minh nội dung tố cáo; các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thị xã kết luận nội dung tố cáo như sau:

1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo

1.1. Nội dung tố cáo

Công dân tố cáo ông Mai Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường An Tân và ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường phường An Tân có hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ: Vào ngày thứ Bảy (ngày 07/11/2020), tổ chức tháo dỡ tường rào của công dân được xây dựng từ năm 2008; việc tổ chức tháo dỡ không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền; khi đi làm nhiệm vụ không đeo thẻ công chức theo quy định.

1.2. Kết quả xác minh các văn bản, tài liệu có liên quan

Qua xem xét, có 02 văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về việc quản lý, sử dụng đất chưa sử dụng tại phường An Tân: Văn bản số 56/UBND-TNMT ngày 14/01/2020 về việc quản lý đất chưa giao, chưa cho thuê tại địa phương; văn bản số 150/UBND-TNMT ngày 18/02/2020 về việc quản lý, sử dụng đất chưa sử dụng tại đường Ngô Mây, phường An Tân.

Báo cáo số 22/BC- UBND ngày 11/02/2020 của UBND phường An Tân về quản lý đất chưa giao, chưa cho thuê tại địa phương.

Các biên bản làm việc giữa UBND phường An Tân với công dân, cụ thể: Biên bản làm việc ngày 21/01/2020; biên bản làm việc ngày 20/3/2020; biên bản làm việc ngày 12/10/2020.

Biên bản họp thành viên UBND phường An Tân thường kỳ tháng 11/2020 (tổ chức vào ngày 07/11/2020).

1.3. Giải trình của người bị tố cáo

a) Giải trình của ông Mai Anh Hùng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 56/UBND-TNMT ngày 14/01/2020, ngày 21/01/2020, UBND phường An Tân đã tổ chức làm việc với công dân về nội dung có liên quan đến khu đất tại đường Ngô Mây. Qua buổi làm việc, ý kiến của công dân vượt thẩm quyền giải quyết của UBND phường An Tân. Vì vậy, UBND phường An Tân đã báo cáo UBND thị xã có hướng chỉ đạo (báo cáo số 22/BC-UBND ngày 11/02/2020).

Trên cơ sở báo cáo của UBND phường An Tân, ngày 18/02/2020, UBND thị xã ban hành Văn bản số 150/UBND-TNMT để tiếp tục chỉ đạo UBND phường An Tân triển khai thực hiện theo quy định. Ngày 20/3/2020, UBND phường An Tân tiếp tục làm việc với công dân về vấn đề quy hoạch làm đường đi chung.

Đến ngày 12/10/2020, UBND phường An Tân tổ chức buổi đối thoại làm việc với công dân liên quan đến việc xây dựng tường rào trên đất nhà nước quản lý với sự tham gia của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể của phường. Qua buổi đối thoại, công dân đồng ý tháo dỡ tường rào và gia đình có ý kiến vì không đủ điều kiện để tháo dỡ và có đề nghị UBND phường An Tân hỗ trợ tháo dỡ tường rào xây dựng trên đất nhà nước quản lý. Công dân đã thống nhất ký biên bản làm việc. Kết thúc buổi làm việc, ông Hùng đã hội ý với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân giao nhiệm vụ cho ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường chủ động liên hệ phương tiện máy móc để tiến hành tháo dỡ tường rào xây dựng mà công dân đã thống nhất.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và môi trường đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Hiệp Anh Xuân đứng chân trên địa bàn phường có phương tiện máy móc để hỗ trợ UBND phường An Tân tháo dỡ tường rào xây dựng trên đất nhà nước quản lý. Cùng thời điểm đó, Công ty TNHH MTV Hiệp Anh Xuân chưa chủ động được phương tiện, công ty có thống nhất khi nào chủ động được phương tiện, công ty sẽ tháo dỡ tường rào cho địa phương.

Ngày 07/11/2020, Công ty TNHH MTV Hiệp Anh Xuân đã chủ động phương tiện máy móc và đã tiến hành tháo dỡ tường rào xây dựng trên đất nhà nước quản lý đúng vào ngày thứ 7 (ngày 07/11/2020). Việc tổ chức tháo dỡ đã được thực hiện theo sự thỏa thuận của công dân tại buổi đối thoại làm việc với UBND phường An Tân vào ngày 12/10/2020.

Đồng thời, vì tính chất công việc cuối năm còn nhiều nhiệm vụ phải triển khai thực hiện, nên sáng thứ Bảy, ngày 07/11/2020, UBND phường đã An Tân tổ chức cuộc họp thành viên UBND thường kỳ tháng 11/2020. Do đó, UBND phường không có kế hoạch tổ chức tháo dỡ tường rào và cũng không thực hiện nhiệm vụ công vụ trong thời gian này.

b) Giải trình của ông Trần Thành Vũ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường An Tân về việc giao nhiệm vụ cho ông Vũ liên hệ phương tiện máy móc để tiến hành tháo dỡ

tường rào xây dựng trên đất nhà nước quản lý. Ông Vũ đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Hiệp Anh Xuân đứng chân trên địa bàn phường có phương tiện máy móc để hỗ trợ UBND phường An Tân tháo dỡ tường rào xây dựng trên đất nhà nước quản lý (ngày 31/10/2020), qua trao đổi, Công ty TNHH MTV Hiệp Anh Xuân trả lời hiện tại phương tiện máy móc của Công ty đang làm ở nơi khác không có ở địa phương, khi nào chủ động được phương tiện Công ty sẽ hỗ trợ UBND phường An Tân tháo dỡ tường rào trong thời gian đó.

Đến ngày 07/11/2020, Công ty TNHH MTV Hiệp Anh Xuân đã chủ động phương tiện máy móc tiến hành tháo dỡ tường rào, nhưng không có báo lại thời gian tháo dỡ với UBND phường An Tân, nên UBND phường An Tân không biết thời gian cụ thể. Vào thứ Bảy (ngày 07/11/2020), UBND phường An Tân tổ chức cuộc họp thành viên UBND phường thường kỳ tháng 11/2020, đồng chí Chủ tịch UBND phường An Tân giao một số nhiệm vụ công tác trong tuần, tháng cho các thành viên, cán bộ, công chức UBND phường An Tân để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khoảng 10h, công dân có đến UBND phường An Tân trình báo về việc tháo dỡ tường rào, sau cuộc họp ông Hùng và ông Vũ đến hiện trường xem tình hình sự việc. Như vậy, vào ngày 07/11/2020, UBND phường An Tân tổ chức cuộc họp chứ không có kế hoạch tổ chức tháo dỡ nên không có việc tổ chức thực thi nhiệm vụ, công vụ vào ngày hôm đó.

2. Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật

Căn cứ khoản 1, Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương”.

Trên cơ sở Văn bản số 56/UBND-TNMT ngày 14/01/2020 và Văn bản số 150/UBND-TNMT ngày 18/02/2020, UBND thị xã đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường An Tân kiểm tra, quản lý chặt chẽ quỹ đất chưa sử dụng tại địa phương, không để tình trạng lấn chiếm xây ra; buộc cá nhân vi phạm thực hiện tháo dỡ tường rào, khôi phục lại hiện trạng.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ, ông Mai Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường An Tân và ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính - Xây dựng – Đô thị và Môi trường phường An Tân đã không thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục được pháp luật quy định (không xử lý kịp thời hành vi vi phạm về lấn, chiếm đất tại đường Ngô Mây, phường An Tân); không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã.

Hành vi trên đã vi phạm nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

3. Kết luận

Qua xem xét kết quả xác minh nội dung tố cáo và căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

Nội dung công dân tố cáo ông Mai Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường An Tân và ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường phường An Tân có hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ: Vào ngày thứ Bảy (ngày 07/11/2020), tổ chức tháo dỡ tường rào của công dân được xây dựng từ năm 2008; việc tổ chức tháo dỡ không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền; khi đi làm nhiệm vụ không đeo thẻ công chức theo quy định **là đúng một phần** (vì không thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục được pháp luật quy định về xử lý hành vi lấn, chiếm đất của công dân tại đường Ngô Mây, phường An Tân).

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền

4.1. Giao Chánh Thanh tra thị xã

Thông báo kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo được biết và tổ chức công khai kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật.

Theo dõi, đôn đốc, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

4.2. Giao Trường phòng Nội vụ thị xã

Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Mai Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường An Tân và ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường phường An Tân theo quy định của pháp luật.

4.3. Yêu cầu Chủ tịch UBND phường An Tân phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 150/UBND-TNMT ngày 18/02/2020.

Trên đây là kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Mai Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường An Tân và ông Trần Thành Vũ, công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường phường An Tân, yêu cầu các cơ quan, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Đảng ủy; UBND phường An Tân;
- Ông Mai Anh Hùng; ông Trần Thành Vũ;
- Lưu: VT, hồ sơ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Vỹ